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  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๒ เป็นประธานในท่ีประชุมและ
ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือฝากให้รัฐบาลดําเนินการ
แก้ไข ซ่ึงมีสมาชิกอภิปรายโดยใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที  

  ต่อจากนั้น นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๑ ทําหน้าท่ีประธาน
ในท่ีประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระกระทู้ถามสด ซ่ึงในวันนี้มี ๓ กระทู้ ดังนี้  

  กระทู้ถามสด เรื่อง การบริหารจัดการน้ําในกรุงเทพมหานคร ต้ังถามโดย ส.ส.ธนา  ชีรวินิจ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร ได้ต้ังถามเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล กับ
การแทรกแซงการทํางานในการบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึงกรณีการทํางานบริเวณ
พ้ืนท่ีปิดล้อมรามคําแหง ถ.ศรีนครินทร์ ซ่ึงปรากฏว่ามีเจ้าหน้าท่ีของพรรคเพ่ือไทยรื้อกระสอบทรายออกจาก
บริเวณท่อระบายน้ํา ซ่ึงกทม. นํามาทําการปิดก้ันท่อระบายน้ําเพ่ือป้องกันน้ําท่วม จึงขอต้ังถามว่าทําไมรัฐบาล
จึงเลือกวิธีท่ีสร้างความสับสนในการแก้ไขปัญหา  จากนั้นรัฐมนตรี ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเก่ียวกับมาตรการสนับสนุน 
กทม.ในการบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานคร และกล่าวว่าวิธีคิดของกทม.มีผลกระทบ มีประชาชน
เดือดร้อนและร้องเรียนมา โดยเฉพาะแนวป้องกันน้ําท่วมโดยการทําแก้มลิงเก็บน้ํา ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว  จากนั้น ส.ส.ธนา  ชีรวินิจ  ผู้ต้ัง
กระทู้ ยืนยันว่าการใช้วิธีปิดล้อมโดยการนํากระสอบทรายปิดก้ันท่อระบายน้ํานั้นได้ผลเป็นอย่างดีในการ
ป้องกันน้ําท่วม  จากนั้นได้สอบถามว่ารัฐบาลจะนํากระสอบทรายออกจากท่อระบายน้ําอีกหรือไม่  อย่างไรก็ตาม
รัฐมนตรี ปลอดประสพ  สุรัสวดี ได้ชี้แจงว่าจะมีการประชุม กบอ. ในวันพรุ่งนี้(ศุกร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕)เพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว หากผลปรากฏว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดก็ยินดีขอโทษ กทม.  

  กระทู้ถามสด เรื่อง การดําเนินการกับอาชญากรทางเศรษฐกิจการเงิน ต้ังถามโดย ส.ส.วรชัย  
เหมะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยกล่าวท้าวความเม่ือปี ๒๕๔๐         
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งชาติได้ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ พบว่าธนาคารมหานคร ซ่ึงคุณภคินี  
สุวรรณภักดี  ผู้บริหารธนาคารมหานครในสมัยนั้นได้ปล่อยเงินกู้ ทําให้ธนาคารมหานครเสียหายจนไม่อาจ
ดําเนินกิจการต่อไปได้ ในท่ีสุดศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหา ๔ คน รวมท้ังคุณภคินี ซ่ึงมี
ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว ๓ คน  และในวันท่ี ๓๐ ตุลาคมนี้ คดีจะหมดอายุความ แต่คุณภคินี ผู้ต้องหายังคง
หลบหนี จึงขอถามว่ารัฐบาลมีการติดตามดําเนินการอย่างไร  จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่ บํารุง  รอง
นายกรัฐมนตรี  ได้ตอบชี้แจงว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับย้อนหลังแล้ว และผู้ ต้องหามี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมืองทําให้ติดตามจับกุมได้ยาก และไม่สามารถยึดทรัพย์บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ 
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เนื่องจากเป็นคดีอาญา ส่วนการติดตามตรวจสอบไม่พบว่าผู้ต้องหาเดินทางไปหลบหนียังต่างประเทศ แต่ไม่
สามารถสืบได้ว่าผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ท่ีใด ขณะท่ี ส.ส.อรรถวิทย์  สุวรรณภักดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร  ได้ลุกข้ึนใช้สิทธิพาดพิง โดยชี้แจงว่า นางภคินี  ผู้เป็นมารดานั้นถูก
ดําเนินคดีการจัดการทรัพย์สิน ไม่ใช่คดียักยอกทรัพย์ตามท่ี ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอ้าง และบริษัทได้ปรับโครงสร้าง
หนี้แล้ว ส่วนการดําเนินคดีเรื่องการติดตามทรัพย์นั้น  นางภคินีผู้ถูกกล่าวหาชนะคดีแพ่งแล้ว และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้ชี้แจงแล้วว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องของกรณีการจัดการและยืนยันว่า นางภคินี  สุวรรณภักดี ไม่ได้
ยักยอกทรัพย์ของลูกค้าแต่ประการใด 

  กระทู้ถามสด เรื่อง ปัญหาราคาผลปาล์มน้ํามันตกตํ่า  ต้ังถามโดย ส.ส.อาคม  เอ่งฉ้วน  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  โดยกล่าว่าปัจจุบันราคาผลปาล์มสดของเกษตรกรมีราคาตกตํ่า
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันเป็นอย่างมาก จึงขอถามว่า
เหตุใดรัฐบาลจึงนําเข้าน้ํามันปาล์มจากต่างประเทศ ท้ัง ๆ ท่ีไทยไม่ขาดแคลน และรัฐบาลได้ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติหรือไม่ รวมท้ังรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ํามัน
อย่างไร  นากนั้น รัฐมนตรี ธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจงว่า 
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติได้วางแผนสถานการณ์ปาล์มน้ํามันเป็นระยะ และการท่ีรัฐบาล
นําเข้าปาล์มน้ํามันนั้น รัฐบาลได้ปรึกษากับเกษตรกรปาล์มน้ํามันแล้ว ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น 
รัฐมนตรี ธีระ กล่าวว่า วันนี้จะมีการประชุมเพ่ือหามาตรการช่วยเหลือ โดยคาดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม ราคาปาล์มน้ํามันจะสูงข้ึนเป็น ๕ บาทต่อกิโลกรัม 

  เม่ือจบกระทู้ถามสดแล้ว ต่อไปเป็นการถามตอบกระทู้ถามท่ัวไป ซ่ึงมี ๓ กระทู้ ดังนี้ 

  กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง  ความคืบหน้าโครงการขยายไหล่ทางถนนสายริมทะเลสาบสงขลา  ต้ัง
ถามโดย ส.ส.สุพัชรี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดพัทลุง  โดยถามว่า 
กระทรวงคมนาคมจะเริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หรือไม่ อย่างไร  เนื่องจากดูงบประมาณแล้ว        
ไม่พบการจัดสรรให้โครงการดังกล่าว ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดภารกิจได้มอบหมายให้            
นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีวรวัจน์  ได้ชี้แจงว่า จะได้
จัดลําดับความสําคัญให้ถนนสายดังกล่าวข้ึนลําดับต้น ๆ เพ่ือดําเนินการให้ทันการใช้งบประมาณ ๒๕๕๖ และ
จะกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลโครงการนี้เป็นพิเศษ เพ่ือจะได้เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและพัฒนา
เส้นทางสู่ภาคใต้ต่อไป 

  กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อารยธรรม ๕,๐๐๐ ปี 
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ต้ังถามโดย ส.ส.อนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  
จังหวัดสกลนคร  ได้ถามถึงกรณีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ทําการสํารวจขุดพบหลุมศพ    และ     
พบโครงกระดูกโบราณและหม้อไทลายบ้านเชียงเป็นจํานวนมากท่ีวัดชัยมงคล บ้านดอนธงชัย ตําบลสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ ๕,๐๐๐ ปี แต่ได้ฝังกลบไว้ดังเดิม เพราะไม่มีงบประมาณ
ดําเนินการ จึงขอถามว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านดอนธงชัย ได้เม่ือใด  
จากนั้น รัฐมนตรี สุกุมล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตอบชี้แจงว่า กรมศิลปากรเคยขอ
งบประมาณเม่ือปี ๒๕๕๐ จํานวน สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท เพ่ือก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านดอนธงชัย 
แต่ไม่ได้รับการจัดสรร ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรมจะได้ดําเนินการต่อในปี ๒๕๕๖ โดยจะมีการปรับแผนแม่บทใหม่ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไป ส่วนการของบประมาณนั้นจะใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ โดยจะเริ่ม
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ก่อสร้างได้ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ขณะเดียวกันก็มีแผนเชื่อมโยงกับแหล่งอารยธรรมอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อ
การท่องเท่ียวและการอนุรักษ์มรดกโลก 

  กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง มาตรการดูแลพระภิกษุสงฆ์  ต้ังถามโดย ส.ส.ลีลาวดี  วัชโรบล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  ได้ถามเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลได้มีการปรับปรุงและดูแลวัดร้าง
เพ่ือพัฒนาให้เป็นวัดท่ีมีพระภิกษุสงฆ์จําพรรษาอยู่หรือไม่ อย่างไร  ท้ังนี้ รัฐมนตรี วรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล  
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาการ
ครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ ถ้าหากแก้ไขได้ก็จะได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้าไปจําพรรษา 
ส่วนกรณีมีผู้ประพฤติปฏิบัติท่ีไม่ถูกไม่ควรต่อพระพุทธรูป หรือมีผู้แอบอ้างเป็นพระภิกษุ ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
นั้น ปัจจุบันมีกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่รัฐบาลจะได้เสนอร่างกฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ครอบคลุมแก้ไขปัญหาความไม่เหมาะสมท่ีเกิดกับพระพุทธศาสนาให้มากข้ึน  

  เม่ือจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ ซ่ึงเป็นวาระ
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม โดยเรื่องแรกเป็นรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จํานวน 
๒ ฉบับ คือ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๒ และรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ซ่ึงเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๔ ตุลาคม ท่ีผ่านมา ซ่ึงวันนี้มีผู้อภิปราย เสนอแนะอย่างกว้างขวาง โดยสมาชิกพรรคเพ่ือไทย
อภิปรายท้วงติงเนื้อหาในรายงานดังกล่าว ว่าไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงทําให้เกิดความ
รุนแรงหลายเหตุการณ์ แต่ไม่มีการบันทึกในรายงาน จึงเสนอให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถอนรายงาน
ดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข และมีบางท่านเสนอให้กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้แทนราษฎร นํารายงาน ๒ ฉบับนี้ ไปพิจารณาก่อนเพ่ือร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ส่วนสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายคัดค้าน โดยให้เหตุผลว่า รายงานดังกล่าวเป็นรายงานซ่ึงองค์กรต่าง ๆ ต้องเสนอ
ต่อรัฐสภาตามกฎหมายกําหนดทุกปี ซ่ึงเป็นเรื่องรับทราบท่ีประชุมสภามีหน้าท่ีรับทราบและสามารถเสนอ
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และข้อท้วงติงได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขในรายงานต่าง ๆ ได้ และการเสนอให้ส่ง
รายงานให้กรรมาธิการพิจารณานั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย เม่ือประธานเห็นว่า ท้ัง ๒ ฝ่าย อภิปรายพอสมควรแล้ว
และก่อนท่ีจะได้ดําเนินการขอมติจากท่ีประชุมว่าจะเห็นด้วยกับญัตติของ ส.ส.ขจิตร  ชัยนิคม  พรรคเพ่ือไทย 
ซ่ึงเสนอญัตติให้ส่งรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร หรือไม่นั้น ปรากฏว่า มีสมาชิกทักท้วงหลายท่าน แต่ในท่ีสุดคุณอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ  ผู้นําฝ่ายค้านและ ส.ส.ชลน่าน  ศรีแก้ว วิปรัฐบาลได้เสนอความเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการรับทราบ
ตามข้อบังคับว่า เม่ือสภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานแล้ว ข้ันตอนต่อไป หากมีผู้เสนอให้ส่งกรรมาธิการก็
สามารถทําได้ แต่ก็ยังคงมีผู้อภิปรายแสดงความเห็นหลากหลายประเด็น  ในท่ีสุดท่านวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  ใน
ฐานะประธานในท่ีประชุม ได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๕.๔๓ น. 


